

ที่ ศธ ๐๗๐๘๔/ ๖ ๑๙๕๗



สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดเลย  
ถนนสกลเชียงคาน อำเภอเมืองเลย  
จังหวัดเลย ๔๒๐๐๐

๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๗

เรื่อง ยกเลิกคำสั่งและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษารักษาการในตำแหน่ง  
เรียน ผู้อำนวยการสถานศึกษาในสังกัดทุกแห่ง

สิ่งที่ส่งมาด้วย คำสั่งสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดเลย ที่ ๒๓๒/๒๕๖๗  
ลงวันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๗

ตามที่ กรมส่งเสริมการเรียนรู้ ได้มีคำสั่งย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  
ตำแหน่ง ผู้บริหารสถานศึกษา ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ เป็นต้นไป ซึ่งตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา  
สถานศึกษาในสังกัดสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดเลยว่าง จำนวน ๗ แห่ง สำนักงานส่งเสริม  
การเรียนรู้ประจำจังหวัดเลย จึงยกเลิกคำสั่งและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษารักษาการ  
ในตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดเลย ตั้งแต่วันที่ ๑๕  
ตุลาคม ๒๕๖๗ เป็นต้นไป

สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดเลย จึงขอให้ข้าราชการรายดังกล่าวปฏิบัติหน้าที่  
ตามคำสั่ง รายละเอียดเรียนมาพร้อมหนังสือนี้

จึงเรียนมาเพื่อทราบและถือปฏิบัติ

ขอแสดงความนับถือ

(นายทัศนพล เรืองศิริ)

ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดเลย

กลุ่มอำนวยการ

โทร. ๐-๔๒๘๑-๒๖๕๗

โทรสาร. ๐-๔๒๘๑-๒๖๖๗

“ เรียนดี มีความสุข ”



คำสั่งสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดเลย

ที่ ๒๓๒ /๒๕๖๗

เรื่อง ยกเลิกคำสั่งและแต่งตั้งให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษารักษาการในตำแหน่ง  
กรณีไม่มีผู้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา

อนุสนธิ คำสั่งสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดเลยเลขที่ ๑๒๐/๒๕๖๗  
ลงวันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๖๕ เรื่อง แก้ไขคำสั่งแต่งตั้งให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษารักษาการ  
ในตำแหน่ง กรณีที่ผู้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษาไม่อยู่หรืออยู่แต่ไม่อาจปฏิบัติราชการได้

เพื่อให้การปฏิบัติราชการเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและเกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการ  
บริหารราชการของสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดเลย อาศัยอำนาจตามคำสั่ง  
กรมส่งเสริมการเรียนรู้ ที่ ๓/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๖ เรื่อง มอบอำนาจให้ผู้อำนวยการ  
สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดและผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้กรุงเทพมหานคร ปฏิบัติ  
ราชการแทน ข้อ. ๓ (การสั่งให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษารักษาการในตำแหน่ง  
ตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม  
ในกรณีที่ผู้ดำรงตำแหน่งหรือผู้รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษาหรือรองผู้อำนวยการ  
สถานศึกษาไม่อยู่หรืออยู่แต่ไม่อาจปฏิบัติราชการได้) จึงแต่งตั้งให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  
รักษาการในตำแหน่งกรณีไม่มีผู้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา ดังบัญชีรายละเอียดแนบท้ายนี้  
อนึ่ง คำสั่งใดที่ขัดหรือแย้งกับคำสั่งนี้ให้ยกเลิกและให้ใช้คำสั่งนี้แทน

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑๕ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๑๕ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

(นายทัศนพล เรืองศิริ)

ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดเลย

บัญชีรายละเอียดการแต่งตั้งให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถานศึกษา

แบบทำยคำสั่งสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดเลย

ที่ ๒๓๒ /๒๕๖๗ ลงวันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๗

ที่	สถานศึกษา	ผู้อำนวยการสถานศึกษา รักษาการในตำแหน่ง	หมายเหตุ
๑	สกร.ระดับอำเภอท่าลี่	นายณกรณ์ สาวียะ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการ สกร.ระดับอำเภอผาขาว	
๒	สกร.ระดับอำเภอภูเรือ	นายทศพร จันทศร ตำแหน่ง ผู้อำนวยการ สกร.ระดับอำเภอเชียงคาน	
๓	สกร.ระดับอำเภอนาแห้ว	นายฉัตรวุฒิ อิมขมชื่น ตำแหน่ง ผู้อำนวยการ สกร.ระดับอำเภอด่านซ้าย	
๔	สกร.ระดับอำเภอเอราวัณ	นายณกรณ์ สาวียะ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการ สกร.ระดับอำเภอผาขาว	
๕	สกร.ระดับอำเภอนาดัง	นายฉัตรวุฒิ อิมขมชื่น ตำแหน่ง ผู้อำนวยการ สกร.ระดับอำเภอด่านซ้าย	
๖	สกร.ระดับอำเภอหนองหิน	นายผจงภักดิ์ พ่อคำซ่าง ตำแหน่ง ผู้อำนวยการ สกร.ระดับอำเภอภูกระดึง	
๗	สกร.ระดับอำเภอภูหลวง	นายผจงภักดิ์ พ่อคำซ่าง ตำแหน่ง ผู้อำนวยการ สกร.ระดับอำเภอภูกระดึง	